

# ค่าด้อยขันตันตันละ800บาท

รายงานข่าวจากกระทรวงอุตสาหกรรม ครั้ง รวมทั้งการเคลื่อนไหวค่า เปิดเผยว่า วันที่ 31 ต.ค.นี้ นายพสุ โลหารชุน เงินบาทช่วงที่ผ่านมา และ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เตรียมประชุมคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (กอน.) ร่วมกับชาวไร่น้ำตาล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีวาระสำคัญ กำหนดราคาอ้อยขันตันฤดูผลิต 60/61 คาดว่า อยู่ราคาประมาณ 800 บาทต่อตัน เนื่องจากราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกปรับลดเหลือ 14 เซนต์ต่อปอนด์ จากฤดูการผลิตปี 59/60 ซึ่งตลาดโลกสูงถึง 21 เซนต์ต่อปอนด์ ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนที่ชาวไร่เรียกร้องอยู่ที่ประมาณ 1,000 บาทต่อตัน จึงต้องติดตามที่ประชุมว่าจะกำหนดราคาอ้อยอย่างไร เพราะต้องดูแนวโน้มราคาสินค้าโลกอีก

ครั้ง รวมทั้งการเคลื่อนไหวค่า เงินบาทช่วงที่ผ่านมา และ บทบาทของกองทุนอ้อยและน้ำตาลทราย (กท.) ที่มีเงินอยู่ประมาณ 7,000 ล้านบาทจะช่วยเหลืออย่างไรได้บ้าง

นอกจากนี้ที่ประชุม กอน. จะกำหนดวันเปิดหีบ หรือ

วันเริ่มตัดอ้อยส่งให้โรงงานน้ำตาลทราย เบื้องต้นคือวันที่ 1 ธ.ค. 60 จากปกติจะเปิดหีบช่วงเดือน พ.ย. แต่ช่วง 1-2 ปีมานี้กำหนดเปิดหีบเลื่อนเป็นเดือน ธ.ค. เนื่องจากปลายปีฝนตกหนักหลายพื้นที่ จึงไม่สะดวกต่อการตัดอ้อย แต่เป็นผลดีกับอ้อย ทำให้เติบโตมากขึ้น โดย



พสุ โลหารชุน

ต้องลุ้นสภาพอากาศว่าจะเข้าสู่ฤดูหนาวเมื่อใด หากหนาวเร็วและนานจะยิ่งเพิ่มความหวานของอ้อยให้สามารถขายได้ราคาดียิ่งขึ้น โดยฤดูการผลิต 60/61 ประมาณการค่าความหวานไว้ที่ 11.5 ซี.ซี.เอส จากปริมาณอ้อยทั่วประเทศ 103 ล้านตัน

ส่วนความคืบหน้าการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ที่จะนำร่องด้วยการลดตัวราคาน้ำตาลทรายตามตลาดโลกวันที่ 1 ม.ค. 61 คาดว่า จะเสร็จทันตามกำหนด แต่หากไม่ทันก็น่าจะเลื่อนออกไปได้ เพราะเรื่องนี้ละเอียดอ่อนหากอุตสาหกรรมไม่พร้อมจะมี

ปัญหาตามมา โดยการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลมีสาเหตุหนึ่งมาจากกรณีที่ประเทศบราซิลประกาศจะฟ้องร้ององค์การการค้าโลก กล่าวหาว่า ไทยอุดหนุนราคาน้ำตาลทรายผ่านการให้เงินเพิ่มค่าอ้อยแก่ชาวไร่ ซึ่งเงินดังกล่าวมาจากผู้บริโภค 5 บาทต่อน้ำตาลทราย 1 กก. แต่ปัจจุบันการปรับโครงสร้างมีความคืบหน้ามาก เพราะไทยจะลดตัวราคาน้ำตาลทรายจากปัจจุบันเป็นสินค้าควบคุม และจะยกเลิกเงิน 5 บาทต่อ กก. โดยคณะตัวแทนของบราซิลเทียบเท่าระดับปลัดและอธิบดีที่ดูแลด้านน้ำตาลทรายจะเดินทางมาศึกษาข้อมูลในประเทศไทยช่วงเดือนพฤศจิกายนเชื่อว่าบราซิลจะยกเลิกการฟ้องร้องไทยภายในปีนี้.